



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Nghe báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh



Đổng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Sáng ngày 15/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đồng chí: Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh

ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến diễn ra chiều ngày 16/9/2019 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định một

sẽ thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo tờ trình của UBND tỉnh đồng thời đề nghị các ban HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện một số dự thảo tờ trình theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính khả thi cao. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm kỳ họp diễn ra đúng dự kiến và thành công tốt đẹp.

TẮT ĐẠT

THÁI THUY

Đề nghị hỗ trợ hơn 188.454 tấn xi măng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Thái Thụy, tính đến ngày 31/8/2019, toàn huyện có 48 xã, thị trấn đăng ký đề nghị tỉnh hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới với tổng lượng xi măng hơn 188.454 tấn, trong đó lượng xi măng đã tiếp nhận hơn 166.019 tấn.

Nhìn chung, các địa phương đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng xi măng theo đúng quy định để đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngoài ra, thời gian qua, huyện Thái

Thụy đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt việc quyết toán xi măng. Trong đó, lượng xi măng các xã tổng hợp báo cáo quyết toán trình Sở Tài chính thẩm định là gần 133.813 tấn.

Để thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tham mưu UBND huyện thành lập tổ thẩm định, nghiệm thu, rà soát công tác quản lý xi măng và giải pháp xử lý các tồn tại trong quản lý xi măng tại các địa phương...

TRẦN TUẤN



Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại xã Thụy Phong (Thái Thụy).

HUNG HÀ

Bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, trường học

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, trường học cho cán bộ quản lý 91 trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trong 1/2 ngày, các học viên được truyền đạt nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 04, Thông tư số 36 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế dân chủ trong nhà trường và quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về thực hiện dân chủ; kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về thực hiện dân chủ trong các nhà trường...

Đây là những kiến thức quan trọng để đội ngũ cán bộ quản lý các trường trên địa bàn huyện truyền đạt đến hội đồng sư phạm nhà trường, áp dụng vào thực tế đơn vị, trường học, phát huy dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

TRUC LANH
(Đài TTTH Hưng Hà)

ĐÔNG HUNG

82,7% công đoàn cơ sở khối giáo dục đạt vững mạnh

Đến nay, huyện Đông Hưng có 101 công đoàn cơ sở khối giáo dục với 2.706 cán bộ, đoàn viên.

Năm học 2018 - 2019, 100% công đoàn cơ sở khối giáo dục trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua "Hai tốt", cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chăm lo, bảo vệ đoàn viên. Cán bộ, đoàn viên đóng góp được trên 370 triệu đồng xây dựng quỹ "Vì người nghèo" và quỹ "Mái ấm công đoàn". Khen thưởng và trao quà cho trên 330 học sinh là con cán bộ, đoàn viên. Cũng trong năm học vừa qua, 82,7% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó 27,3% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm học 2019 - 2020, các công đoàn cơ sở khối giáo dục sẽ tập trung đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

THU HIỀN

Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IX

Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh vừa tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, với mục tiêu sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ca ngợi, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hội viên Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh đã tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, giới thiệu tới công chúng trong và ngoài tỉnh. Chi hội đã tổ chức cho hội viên tham gia 4 trại sáng tác, 5 chuyến đi thực tế để tìm nguồn sáng tác đồng thời tham dự 6 triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng. Từ năm 2014 đến nay, các hội viên đã sáng tác khoảng 60 tác phẩm tham gia triển lãm khu vực, trong đó 1 tác phẩm đạt giải A, 4 tác phẩm đạt giải khuyến khích. Chi hội cũng đã kết nạp được 3 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 14 người. Nhiều họa sĩ là hội viên Chi hội đã khẳng định được phong cách riêng trong dòng chảy mỹ thuật đương đại.

Nhiệm kỳ tới, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định, mục tiêu sáng tác; đoàn kết, thống nhất trong hoạt động; mở rộng giao lưu với các họa sĩ trong nước đồng thời tìm hiểu và tiếp cận trào lưu nghệ thuật đương đại...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới.

HOANG LANH

VŨ THƯ 159 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng

Đến nay, huyện Vũ Thư đã lập phương án, bồi thường, giải phóng mặt bằng, dịch chuyển các công trình hạ tầng của 70 dự án với tổng diện tích 125ha và 159 tỷ đồng để thực hiện.

Trong các dự án, nổi bật là việc lập quy hoạch 7 cụm công nghiệp: Tân Minh, Vũ Hội, thị trấn Vũ Thư, Minh Lăng, Nguyễn Xá, Tam Quang và Phúc Thành. Công tác giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp được triển khai đồng bộ, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, thực hiện dự án nhanh chóng, thuận tiện. Cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư có tổng vốn đầu tư 101 tỷ đồng, hạ tầng đã hoàn thành 85% khối lượng; cụm công nghiệp Minh Lăng có tổng vốn đầu tư 51 tỷ đồng, hạ tầng đã hoàn thành 90% khối lượng...

Thời gian tới, Vũ Thư thực hiện nhiều giải pháp giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi xúc tiến đầu tư. Để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, huyện đề nghị UBND tỉnh thay đổi chính sách bồi thường, hỗ trợ; xây dựng chế tài đủ mạnh để thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, kiểm đếm, thu hồi đất và bảo vệ thi công các dự án.

LÊ TRUNG
(Đài TTTH Vũ Thư)

6 khách hàng lắp điện năng lượng mặt trời áp mái hòa lưới điện quốc gia

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về khuyến khích, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, Công ty Điện lực Thái Bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 6 khách hàng lắp điện năng lượng mặt trời áp mái hòa lưới điện quốc gia với tổng công suất đạt trên 23kWp. Sản lượng trong tháng qua phát lên lưới ước khoảng 600kWh. Khách hàng khi lắp điện năng lượng mặt trời áp mái có yêu cầu bán điện cho ngành điện cần đăng ký và làm thủ tục theo đúng quy định. Vé hợp đồng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện. Ngành điện khuyến khích các hộ dân lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái, không chỉ giúp ngành điện giảm áp lực về nguồn cung cấp điện cho hệ thống điện mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí.

MANH THẮNG

Gỡ "nút thắt" thiếu giáo viên

(Xem trang 3)



Tiết học của học sinh Trường Tiểu học Vũ Hội (Vũ Thư).

Xử lý vi phạm công trình thủy lợi còn nhiều khó khăn

(Xem trang 2)